

Số: 199/TTYT-CV
Vv Tăng cường phòng, chống dịch
bệnh sốt xuất huyết

Tân Biên, ngày 16 tháng 08 năm 2024



Kính gửi: - Ủy Ban nhân dân huyện Tân Biên

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Tân Biên

- Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện

Căn cứ công văn số 3218/SYT-NV ngày 7 tháng 08 năm 2024 của Sở y tế Tây Ninh về việc Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Tổng số ca mắc tính từ đầu năm 2024 đến 15/08/2024 là 72 ca. Tính riêng từ 15/07/2024 đến 15/08/2024 số ca mắc mới 12 ca số ca mắc có chiều hướng ngày càng gia tăng cao so với 6 tháng đầu năm 2024 (57 ca), tăng 13 So cùng kỳ năm 2023 (44 ca). Công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết luôn được Ban Giám đốc TTYT Tân Biên quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt và chủ động, nhưng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn gia tăng nhanh và có nguy cơ bùng phát dịch là rất cao nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Trước tình hình trên, Trung tâm y tế Tân Biên kính trình Ủy Ban nhân dân huyện Tân Biên; Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Tân Biên, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân chỉ đạo các xã, thị trấn và các Ban, Ngành đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện với nội dung sau:

1. Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân và Trưởng BCD phòng, chống dịch các xã, thị trấn

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền tới người dân về các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy, ngủ màn, chống muỗi đốt...vv

Tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn đến khu phố, ấp, trên địa bàn.

Thường xuyên tham gia các chiến dịch diệt lăng quăng và vận động người dân tiến hành các hoạt động vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm.

2. **Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền**

Phối hợp với đài phát thanh huyện và 10 xã, thị trấn phát thanh tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

10 trạm y tế xã, thị trấn: Tổ chức phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong các buổi họp tổ dân phố bằng những thông tin đơn giản, dễ hiểu, minh họa rõ ràng các thông tin như: khẩu hiệu, tờ rơi... Tăng cường tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống trong cộng đồng để mọi người biết cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả tốt nhất.

Trong thời gian có dịch tất cả các ca bệnh có xét nghiệm (+) phải được điều tra, xử lý diệt lăng quăng, phun hóa chất tại hộ có ca bệnh và các hộ xung quanh nhà bệnh nhân trong bán kính 200m. Khi có dấu hiệu của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

3. **Công tác chuyên môn**

Tiến hành điều tra, xử lý dịch theo quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”.

Tăng cường triển khai hoạt động tuyên truyền để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cho cộng đồng. Tổ chức tốt việc giám sát côn trùng chủ động để phát hiện sớm khu vực có nguy cơ để xử lý kịp thời. Thường xuyên cập nhật thông tin ca bệnh từ cộng đồng, từ phần mềm TT54. Giám sát chặt chẽ ca bệnh trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch SXH hiện có.

Đảm bảo vật tư, hóa chất, máy phun. Tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh để tiến hành xử lý lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng kỹ thuật, 2-3 lần cách nhau 1 tuần để xử lý triệt để các ổ dịch. Đảm bảo các hộ gia đình được diệt lăng quăng, phun hóa chất đúng theo qui định của Bộ Y tế.

Trên đây là công văn tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết của Trung tâm y tế Tân Biên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- UBND huyện
- BCĐ phòng chống dịch huyện
- Phòng KHNV
- Lưu



BS.CKI Bùi Sĩ Thông